



**ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM  
TẠI SLOVAKIA**

## *Thư Chúc Tết Ất Mùi 2015*

*Thưa toàn thể bà con người Việt Nam và Việt Kiều sinh sống , làm ăn và học tập tại Slovakia,*

Nhân dịp Xuân Ất Mùi-2015 đang đến, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Slovakia, tôi trân trọng gửi đến toàn thể bà con người Việt Nam và Việt Kiều đang sinh sống, làm ăn và học tập tại Slovakia những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất! Chúc bà con một năm mới An Khang - Thịnh Vượng - Hạnh phúc và May Mắn!

Mùa Xuân đang về tung bừng trên đất Mẹ Việt Nam của chúng ta! Nơi đây đang là mùa Đông lạnh giá! Tuy nhiên, lòng mỗi chúng ta đều hướng về Quê hương, trái tim và tình cảm chúng ta giành cho Gia đình và Đất nước luôn nồng ấm! Vì điều kiện sinh sống và làm việc, nhiều người trong chúng ta không có điều kiện để về Việt Nam đón Tết.

Tôi vui mừng được biết, tại một số địa phương, bà con ta cùng nhau tổ chức các cuộc liên hoan đón Tết mừng Xuân, tạo không khí đầm ấm. Đây là một truyền thống hoạt động đáng khích lệ và phát huy, vừa nêu cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, vừa tạo điều kiện để con em thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Việt tại Slovakia biết về cội nguồn và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thưa bà con,

Trong năm 2014, vượt qua những khó khăn của làm ăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, đại đa số bà con ta đã trụ lại sinh sống tại Slovakia, nhiều người mạnh dạn tìm tòi các hình thức làm ăn mới như đầu tư vào các quán ăn Việt Nam và Châu Á, dịch vụ làm đẹp, xây dựng, sản xuất, môi giới đầu tư vào Việt Nam ... Điều này nói lên rằng, người Việt Nam chúng ta dám nghĩ, dám làm và cần cù chịu khó. Một số cá nhân thành đạt trong cộng đồng của chúng ta đã và đang cố gắng nêu cao vai trò đầu tàu trong đoàn kết cộng đồng và tham gia vào các hoạt động hướng về Đất nước như ủng hộ phong trào Vì Trường Sa, Ủng hộ người nghèo, Trái tim cho em... Đặc biệt, trong các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch,



văn hóa, ẩm thực Việt Nam do Đại sứ quán và chính quyền sở tại tổ chức có đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam, nhất là tại Kosice, Bratislava, Nitra ...

Năm 2015 hứa hẹn một năm có nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Slovakia, 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Quốc khánh nước ta. Đại sứ quán mong muốn và kêu gọi các Lãnh đạo Cộng đồng và bà con ta hãy tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động chung có ý nghĩa, sớm củng cố tổ chức Hội đoàn để đoàn kết tối đa sức mạnh của bà con và của từng cá nhân trong cộng đồng, cùng chung sức để hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn trong sinh sống, làm ăn, định cư, phát huy tối đa thể mạnh cầu nối cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bên cạnh đó, chúng ta cùng nhắc nhở nhau đấu tranh mạnh mẽ với những tệ nạn làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là tệ nạn ma túy, trộm cắp sa...

Một lần nữa, tôi chân thành chúc bà con đón một cái Tết đầm ấm và vui vẻ trên đất Slovakia thanh bình.

Trân trọng,

*Bratislava, ngày 14 tháng 02 năm 2015*

**ĐẠI SỨ**

**Hồ Đắc Minh Nguyệt**